



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'สุรยุทธ์' หนุนว.รณรงค์แต่งผ้าไทย-สุภาพ



พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

“สุรยุทธ์” หนุนว.รณรงค์แต่งผ้าไทย-สุภาพ แต่ต้องไม่บังคับ ด้าน“ไชศรี” ขอความร่วมมือนักแสดง-ดารา-นักร้องสวมใส่เป็นตัวอย่าง ไม่ไปเปลือย หวังเด็กเลียนแบบในทางที่ไม่ดี

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : คุณหญิงไชศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยของวธ. ว่า ขณะนี้ได้เตรียมประสานกับทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่จะให้เด็กนักเรียนในสังกัดกทม.แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสัปดาห์ละ 1 วัน รวมทั้งจะขอความร่วมมือกับ

นักแสดง ดารา นักร้อง และบุคคลสำคัญ ในการนำผ้าไทยมาตัดเย็บให้ทันสมัยสวมใส่อย่างสุภาพ ไม่ไปเปลือย เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชน

เพราะบุคคลกลุ่มนี้ถือว่า เป็นกลุ่มคนที่สามารถชักจูงใจวัยรุ่นและประชาชนได้มากพอสมควร ขณะเดียวกัน วธ.ก็อยากให้นักแสดง ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนด้วย ทั้งในเรื่องการศึกษา การแต่งกาย การประพฤติปฏิบัติตน เป็นต้น เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะต้องสื่อสารผ่านสื่อต่างๆอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจะมีผลต่อเด็กและเยาวชนในการที่จะปฏิบัติตาม

คุณหญิงไชศรี กล่าวต่อไปว่า เมื่อเร็วๆนี้ ทางรายการโทรทัศน์ได้นำ เสื้อพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปออกอากาศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยเป็นผู้คอยอธิบาย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยนี้ได้นำไปหารือกับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งท่านก็เห็นชอบด้วยโดยมอบหมายให้วธ.ทำงานอย่างเต็มที่ ตลอดจนได้ให้แนวทางมาว่า ไม่ควรที่จะบังคับใครให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทย แต่ควรที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้เขารู้ว่า การแต่งกายแบบไทยนั้นเป็นอย่างไร และจะอย่างไรถึงจะให้ประชาชน เด็กและเยาวชนหันมาใส่เสื้อผ้าไทย โดยไม่ต้องออกเป็นกฎระเบียบบังคับ

“ปี 2550 ฉะนั้นจะรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการสวมใส่เสื้อผ้าไทย ซึ่งการที่วธ.ทำเรื่องนี้ไม่ใช่ทำตามกระแส แต่ทำเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเสื้อผ้าไทยมากขึ้น และก็จะไม่มีการบังคับให้ใครต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยทั้งหมด ขอเพียงมีประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศหันมาสวมใส่สัปดาห์ละ 1 วันเท่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้ว และไม่ใช่ว่าเรื่องทีละบาทมากนักและคงจะไม่ต้องรบกวนค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมาก เพราะทุกวันนี้เสื้อผ้าที่เด็ก

โดยคนไทย ซึ่งเสื้อผ้าของนอกอาจจะมีราคาแพงกว่าเสื้อด้วยซ้ำ แต่เมื่อมองในมุมกลับกัน ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับมีมากกว่า เพราะเมื่อเด็กรู้จักผ้าไทย เสื้อไทย ก็จะทำให้เด็กเห็นคุณค่าและความสำคัญ ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยจนประชาชนลืมไปว่า เสื้อผ้าไทยนั้นเป็นอย่างไร”คุณหญิงใจศรี กล่าว